



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

ัชชาติร่วม Big Cleaning Day อโศกโมเดล

ชวนมหาวิทยาลัยในพื้นที่กทม.ร่วมต่อจิ๊กซอว์ดูแลเมือง

ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day และถนนสีเขียว ทางเดินปลอดภัย น่านอง ณ ลานกิจกรรมอโศกมนตรี มศว ประสานมิตร และถนนอโศกมนตรี ชวนมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมต่อจิ๊กซอว์ดูแลเมือง



เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. บริเวณ SWUNIPLEX (สวนนพเคราะห์) ลานกิจกรรมอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ถนนสีเขียว ทางเดินปลอดภัย น่านอง ภายใต้ โครงการบูรณาการพัฒนาด้านแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์กรรวม (อโศกโมเดล) โดยมี นายพรพหม ฦ.ส.วิกิตเศรษชฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารสำนักงานเขต
วัฒนา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม



นายชัชชาติ กล่าวว่า มศว เป็นหนึ่งในดวงใจตลอดในเรื่องของการดูแลชุมชน
ข้างเคียง ได้มีโอกาสมาที่นี่ตั้งแต่ก่อนเป็นผู้ว่าฯ กทม. ประทับใจในการเปิดพื้นที่ให้คนมาออก
กำลังกาย ซึ่งเป็นเหมือนเป็นโอเอซิสอยู่ท่ามกลางตึกสูง ที่นี่คือโมเดลสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเรา
ต้องดูแลบ้านใกล้เคียงกัน หากทุกคนดูแลบ้านใกล้เคียงกัน เช่น มศว ดูแลโศภให้ดี
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาฯ ดูแลพญาไท ปทุมวันให้ดี สุดท้ายจะเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อแล้วก็
สมบูรณ์ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร เพราะว่าเราคนเดียวไม่มีทางทำได้ กทม.ต้องมีแนวร่วม จากนั้น
เราจะทำให้ดีขึ้น กทม.พร้อมจะเดินไปกับทุกคน มีหลายมิติที่เราพร้อมกันทำได้ สำหรับโศภ
โมเดลก็อยากจะขยายผลไปทั่วกรุงเทพฯ โดยอาศัยมศว เป็นต้นแบบ อย่างไรก็ตาม งานเมือง
ไม่ใช่งานที่จะทำเสร็จได้ภายในวัน สองวัน ต้องทำต่อเนื่องไปและปลูกฝังถ่าย DNA ให้คนรุ่น
ใหม่ ส่งต่อคบเพลิงในการดูแลเมืองต่อไป

สำหรับกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ถนนสีขาว ทางเดิน
ปลอดภัย น่านมอง ภายใต้ โครงการบูรณาการพัฒนาด้านแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ
องค์กรวม (อโศกโมเดล) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในบริบทชุมชนเมืองให้เกิดขึ้น
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการขับเคลื่อนสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อ
สังคม” และยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศจุดยืนให้ประชาคม มศว ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนด
เป้าหมายการบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการต่างๆ ร่วมกัน

อโศกโมเดลได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความร่วมมือ
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะองค์กรวมให้กับนิสิต บุคลากร รวมถึงประชาชนในย่าน
อโศกและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่
ต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนอีกด้วย